



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 หน้า 9 มูลค่าข่าว 197,160 .-

นับเบอร์วันลิตส์ สัปดาห์นี้ คือ **น้องปัญญา**...ด.ช.ปัญญา แซ่จาง ม.ร.ร.แสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาคว้ารางวัลเหรียญทองและคะแนนปฏิบัติการสูงสุด ประเภททีม อันดับ 2 จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 หรือ **International Junior Science Olympiad (20th IJSO)** โดยมีประเทศเข้า



มหาวิทยาลัย รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทนมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศศ.ดร. นันทิชา ลิ้มชุกรังสุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมพวกเรา

ทบทวนบทเรียน ฝึกทำโจทย์ และพักผ่อน โดยสิ่งสำคัญคือมีความตั้งใจและมีวินัยสำหรับเคล็ดลับในการพิชิตเหรียญทองนั้น ผมคิดว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป แต่ก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ ไม่เบื่อกับการเรียนการอ่านหนังสือ เมื่อเรียนหนังสือแต่ละหัวข้อแล้วก็ต้องมีการทบทวน หรือหาโจทย์มาทำเพิ่มเติม เพื่อให้เรามีความเชี่ยวชาญใน



ร่วมแข่งขัน 55 ประเทศเยาวชน 830 คน **น้องปัญญา** เล่าว่า “ผมชอบวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ประถมศึกษา จึงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน IJSO ผมเตรียมตัวโดยอ่านหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทำโจทย์ นำข้อสอบเก่าๆ มาฝึกทำเพื่อสร้างความคุ้นเคย และทำซ้ำๆ หลายครั้งเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการแก้โจทย์ พอได้มาเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการร่วมกับเพื่อนๆ จากโรงเรียนต่างๆ โดยมี รศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล อุฬางกรณ์



แต่ละเรื่องให้ได้มากที่สุดครับ” **นับเบอร์วันลิตส์** บอกถึงเป้าหมายในอนาคตว่า “ตอนนั้นผมกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้า ม.4 ที่โรงเรียนแห่งใหม่ ซึ่งจะทำให้ได้พบเพื่อนๆ ครู และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งผมจะได้เรียนรู้ปรับตัวและเติบโตขึ้นสำหรับการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ก็จะทำอย่างต่อเนื่อง โดยรายการต่อไปคือการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ส่วนตัวผมชอบวิชาเคมีจะตั้งใจฟัง ซึ่งก็ได้แข่งขันไปแล้วโดยสามารถผ่านเข้าค่าย 2 เนื้อหาที่อาจารย์ และจะเข้าค่ายอบรมเดือนมี.ค.2567 เพื่อคัดเลือกแต่ละท่านสอน ในลำดับต่อไป ซึ่งผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด แบ่งเวลาอ่านหนังสือ ครับ”